

GIẤY BÁN BÔNG-PHÁP-NGOẠI-QUỐC. Một năm-3.000, Sáu tháng-2.500, Ba tháng-1.500.

TIẾNG-DÂN La Voix du Peuple

Chủ nhiệm: TRAN BINH PHUEN

Muốn tham dự chánh-trị, cần phải có cái học chánh-trị thường-thức.

DU-LOẠN CỔ KHẮC QUÁ CHĂNG? (Câu chuyện Hội-dồng Dân-biểu)

Mỗi năm mấy ông Dân-biểu họp hội đồng một kỳ. Cái kỳ qua bộ làm xio! không những trên thì chánh...

Nói công việc trong kỳ hội, nếu như mấy ông dân-biểu xưa vẫn mình thì họ làm không ra, viết thư qua là rồi, có gì mà kéo đến mấy ngày.

1) Khắc với tôi rằng của các ông nghị... Ông các ông không có môn học chính trị...

Y-KIẾN ĐỘC-GIÁ

đem bài học mà giảng cho đồng việc nghe là phải lẽ, mà học với cái số trường của ông.

Hội-dồng Báo-hà sơ với Trang-kỳ thì xuất hiện trước mà người ra ứng cử cũng do các vị, mà đợ luận khắc trách như thế, nếu như đối với Dân-biểu Trang-kỳ thì khắc trách đến chừng nào?

Một người ghét đàn bà hết sức. Hắn đàn ông thì phải có đàn bà. Lý tự nhiên như vậy, nên loài người không khi nào thiếu đi.

1) Khắc với tôi rằng của các ông nghị... Ông các ông không có môn học chính trị...

CHUYÊN ĐỐI

Chỉ có thành mới nhìn ăn được. Lâu nay các báo hay thuật chuyện thành Gandhi, là một nhà đại chính trị Ấn-độ.

Không thấy Gandhi nhìn ăn sao? mà thành nhie thì bao nhiêu dân Ấn-độ lấy làm lo, chánh phủ Anh cũng đợ y, vì thế mà thành được mới cơ động một chút là nhìn ăn.

Không được như thành Gandhi, chỉ có tư cách học theo thành không từ thôi. Học thành không thế nào?

Người quân-tử giúp kẻ đói mà không phụ thêm cho người giàu. mà kẻ đói như ở xứ ta hiện nay là đồng-bào bị báo ở mấy tỉnh Trung-kỳ kia!

Việc Thế-gioi

Tờ trình Lytton tại hội Vạn Quốc Genève, 19 Nov. - Người ta lo ngại rằng kỳ họp-dồng bất thường của hội Vạn Quốc ngày thứ hai đây chẳng giải quyết được mấy vấn đề khó khăn đã ghi trong chương trình nghị sự.

17 Nov. - Suất xuất cảng và xuất cảng của Pháp trong 10 tháng đầu năm nay là 24.933 triệu phat lang và 18.264 triệu, so với 10 tháng đầu năm 1931 kém hơn 11.947 triệu và 9.218 triệu.

15 Nov. - Hôm thứ bảy vừa rồi, Trưng tướng tá chính nước Đức tự do bỏ rằng (biểu hiện) từ 700 đến 800 triệu mao và 55 triệu thạt thường chánh để dự định trong ngày sách.

17 Nov. - Ngày lễ rằm ngày sách, chính phủ Tchecoslovaquia đương kỳ đưa ra một đề nghị lập các viện vì thế sự quốc gia, nhất là thế này.

PHƯƠNG-CHÂM NGOẠI-GIAO CỦA NHẬT-BẢN SẼ BIÊN-CÀI CHĂNG? (NHẬT-NGA BIÊN-HÓA)

Người Nhật chiếm Mãn-châu, không những một mặt vũ lực hùng cường, mà thủ đoạn ngoại giao cũng đáng để làm.

Từ cuộc Mãn-châu phát sinh, Nhật vẫn giữ cái chủ nghĩa « thỏa hiệp với Nga mà đối kháng với Mỹ ».

VAN-VAN

VĂN HỮU (Viên trúc). Đi bốn năm năm về một chuyện, Xe ngựa lữ đỗi chích sao sương, Trưng hoàng một đấng tằm tơ...

Một phái phần đối thuyết trên, nói rằng quốc dân Nhật bản có cái khuyển hướng trong thì diện nước quốc tế so với Trung-hoa xem điều nước là thần thánh đã thành quả độ rồi, nghĩa là đối với điều nước quốc tế chỉ xem như lời nói trống, là giấy loại so với Trung-hoa xem điều nước như khuôn vàng thước ngọc, rất là khác nhau.

Cái án « Nga Nhật, Mãn-châu nước... Người Nhật chiếm Mãn-châu, không những một mặt vũ lực hùng cường, mà thủ đoạn ngoại giao cũng đáng để làm.

Cái mới quan hệ Nhật-Nga rất mới mẻ, vấn đề Mãn-châu trong cái môn ngoại giao Nga Nhật, thế nào cũng có cái vị trí mới, cần điều nước này thành, người Nhật phải có một lời đường xa lung, thì mới đối với quốc-tế và Mỹ, và cái khuyển hướng khác, vắng trong kỳ hội Quốc liên ở Hội nghị tại Tây, mà người này đây cũng như, thế là cái điều quan trọng nhất ở trên trần thế, chính đương thời chúng ta chờ đợi.



SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM



SỨC KHỎE CỦA TRẺ NHỎ

Bắt đầu bằng một thìa sữa mẹ... trẻ bình thường...

MUỘN MAU KHỎI BỆNH XIN COI KỶ DƯỚI ĐÂY :

Thật là một điều đáng ngạc nhiên... sức khỏe của trẻ nhỏ...

PHÒNG-TÍCH - Con chim - VU-DINH-TAN HUE HAIPHONG

Thuộc - Dân HIỆU CON-RÀN

Trên thế giới không người nào... không ai được biết đến...

Thuộc - Xô HIỆU NHANH-MAI

- HAI MÓN THUỐC NÀY CÓ HẠN : Ở Trung-ky và Bắc-mỹ... QUANG-NGAI: Nhà thuốc Đông-Dương...

Nguyễn Văn-Phổ Bolto Postale n 63 - Saigon

VIỆC TRONG NƯỚC HUẾ

Đi gần 2 giờ xe mà trả có mấy xu!

Tối hôm 24-11-32 vừa rồi... Nguyên-nhân vì hai người này...

Mục-nhi VI NH

Kết quả cuộc đá bóng ngày 11-11-32

Hội Nghệ-an Thể-dục có tổ chức một cuộc đá bóng với Hội Tuyền-Vinh...

Maison HOP-THINH Soierie & Mercerie 32 Rue des Cantonais Phố Hàng Ngưng HANOI

Danh-sách các nhà từ-thiện giúp nạn dân bị bão ở Bình-dịnh

Table with 2 columns: Name and Amount. Includes names like MM. Trần-đức-Chánh, Khánh-hóa, Trương-ngọc-Hiếu...

Kia !! Kia !!

Nhân dịp lễ « Toussaint » Tiệm Bombay mới « Au Bon Marche » 115 rue Paul-Bert...

Vô-tuyên-diện gửi sang Phi-luật-tân

Sở Bureau điện hà cáo rằng các điện báo X. L. T. (gõ điện là gảy thép)...

GIA ĐÌNH GIÁO DỤC

Quyền thượng và quyền hạ mỗi quyển 0.520



Dùng sữa "LE GOSSE"

Già ăn trẻ lại. Gái ăn đất chóng. Nạ giồng ăn thụ thal. Trẻ ăn chóng lớn.

NHAN XANH Bảo kiết tinh khiết thiết bổ Lycées, Collèges, Maternités, Ecoles, Institut de Paériculture etc... à Saigon

ÉTABLISSEMENTS MORIN-FRÈRES HUE - TOURANE - QUINHON

Hội Vạn-Quốc Tiết-kiệm - Dưới quyền kiểm soát của Chính-phủ Đông-Pháp... Mua phiếu Quốc-trái

Đâu là CỐI PHÚC? TRIẾT-HỌC TIÊU-THUYẾT

Đến ngày mai chúng tôi có thể... đâu là cõi phúc?... triết-học tiêu-thuyết

đang nhâm. Trong lúc đó em thấy... không nghĩ đến em. Em tưởng tình của người đàn bà...

— Không. Anh La-phật tốt đẹp của em... không nghĩ đến em...

không học. Sự khôn ngoan của anh... không nghĩ đến em...

giờ, quên cả lịch. Chỉ đến 5, 8, ngày sau... không nghĩ đến em...

